

CB-GV-NV TRƯỜNG TIỂU HỌC THƯỢNG THANH TÍCH CỰC ỨNG DỤNG CNTT TRONG CÔNG TÁC GIẢNG DẠY

Để đáp ứng nhu cầu đổi mới trong dạy và học, nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên tiếp cận Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Việc ứng dụng CNTT trong công việc giảng dạy là một điều vô cùng cần thiết. Ngay từ đầu năm học 2023 - 2024, trường Tiểu học Thượng Thanh đã có những buổi chuyên đề, tập huấn CNTT về phần mềm Violet, Power Point và kỹ năng soạn bài giảng E-learning cho cán bộ, giáo viên. Đây là dịp để các thầy cô chia sẻ kinh nghiệm, được chuyên gia giải đáp những vướng mắc và hơn thế là được trang bị thêm những kiến thức, kỹ năng mới về CNTT phục vụ cho công tác giảng dạy.



Buổi tập huấn CNTT của cán bộ giáo viên nhà trường

100% GV của trường có kiến thức, kỹ năng về ứng dụng CNTT, chú trọng đổi mới phương pháp, kỹ thuật dạy học. Trong quá trình dạy học, giáo viên đã tự thiết kế bài giảng điện tử, tìm kiếm, chọn lọc các tài liệu trên mạng để phục vụ công tác giảng dạy, cập nhật kho bài giảng sẵn có với rất nhiều bài giảng điện tử, bài giảng E-Learning và ngân hàng những đề kiểm tra hay.

Thực tế có thể thấy rằng các bài giảng khi sử dụng công nghệ thông tin sẽ sinh động và hấp dẫn hơn rất nhiều so với bài giảng không sử dụng công nghệ thông tin. Mỗi một giờ học được áp dụng công nghệ thông tin như vậy sẽ tích cực hóa được hoạt động nhận thức của học sinh, thu hút được sự chú ý xây dựng bài, dễ dàng lĩnh

hội tri thức mới, tăng cường cá thể hóa trong học tập và sự hợp tác giữa các cá nhân: Thầy – trò, trò – trò, giúp thuận tiện hơn trên con đường chiếm lĩnh kiến thức.



Đặc biệt, trong năm học 2023 – 2024, phòng giáo dục và đào tạo quận Long Biên đã tổ chức nhiều cuộc thi liên quan đến việc ứng dụng công nghệ thông tin.

Giáo viên nhà trường đã tham gia một cách tích cực, hiệu quả với kết quả đạt được đáng ghi nhận: 01 giải Nhì, 01 giải Ba cuộc thi “Thiết kế bài giảng điện tử và STEM”; 01 giải Nhất, 01 giải Ba cuộc thi Kỹ năng CNTT dành cho giáo viên. Đây là kết quả cho thấy trình độ, kiến thức, kỹ năng ứng dụng CNTT của giáo viên nhà trường.



Nhóm giáo viên đạt giải CNTT

Để việc ứng dụng CNTT phục vụ dạy và học được hiệu quả và nhân rộng hơn nữa, trong những năm học tiếp theo, trường Tiểu học Thượng Thanh sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả của việc ứng dụng CNTT trong dạy học; tổ chức, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho giáo viên về ứng dụng CNTT. Ban giám hiệu nhà trường sẽ tiếp tục triển khai và thực hiện tốt công tác kiểm tra, đánh giá định kỳ, đột xuất việc sử dụng và bảo quản các trang thiết bị về CNTT, kịp thời động viên, khuyến khích các cá nhân, tổ chuyên môn làm tốt nhiệm vụ giáo dục, nâng cao hơn nữa chất lượng giáo viên trong thời đại đổi mới.

TÁC GIẢ: MINH THƠ